

**BPPเสริมทัพธุรกิจไฟฟ้า
ลงทุนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น
ขนาดกำลังผลิต200MW**

BPP ขยายฐานธุรกิจไฟฟ้าต่อเนื่อง รุกทำสัญญา
ลงทุน 51% ในโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น ขนาด
กำลังผลิต 200 MW เตรียม COD ภายในครึ่ง
หลังปี 66

นายวรวิทย์ สีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือ BPP เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ลงทุนและ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore
Pte., Ltd. ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค
ในประเศญี่ปุ่น

โดยได้เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วน 51%
เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางตะ ไออีเดะ
ขนาดกำลังผลิต 200 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่
ณ จังหวัด ยามางตะ

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิง
พาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังปี 2566 และทางบริษัท
ยังได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วน 34%
เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และอีก 15%
ที่เหลือภายหลังจากโครงการสามารถเปิดดำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ดังนั้น จะทำให้บริษัทมี
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ มีกำลัง
ผลิตรวม 358.4 MW และเป็นกำลังผลิตตาม
สัดส่วนที่บริษัทลงทุน 233.30 MW

นอกจากนี้ ในภาพรวมแล้วบริษัทมีกำลังผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2,789 MW
จากโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2,068
MW แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าถ่านหินรวม 1,903 MW
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 165 MW
ส่วนกำลังการผลิตอีก 721 MW อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง

อีกทั้งทางบริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุน
ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
และพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีกำลังผลิต 4,300 MW
ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความ
เติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมี
นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า
โครงการยามางตะ ไออีเดะ เป็นโครงการโซลาร์
ฟาร์มขนาดใหญ่ กำลังการผลิตตามสัดส่วนเท่ากับ
102 MW คิดเป็น 43.7% ของกำลังการผลิตติด
ตั้งตามสัดส่วนของ BPP ในประเศญี่ปุ่น 13
โครงการ รวม 233.30 MW โดยยังคงอยู่ใน
ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ
ระบบสายส่ง

ทั้งนี้ ประเมินมูลค่าเพิ่มโดยใช้สมมติฐานเงิน
ลงทุน 2.2 ล้านเหรียญต่อ MW อัตราส่วนหนี้
สินต่อทุน 80:20 ผลตอบแทนจากการลงทุน 10%
ถือสัดส่วน 51% ได้มูลค่าเพิ่ม 0.40 บาทต่อหุ้น
และจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น หากเพิ่มสัดส่วน
ขึ้นเป็น 100% กำหนดค่าแนะนำ "ถือ" เพื่อรอ
โอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในโครงการ
ใหม่ในอนาคต ให้ราคาเป้าหมาย 26 บาท (ยังไม่
รวมมูลค่าจากโครงการ ยามางตะ ไออีเดะ) ■